



## THƯ NGỎ

### Đại hội Thể thao học sinh

### Pathway Sports Festival 2025 - 2026

Kính gửi các Quý phụ huynh,

Hội thao là một hoạt động thường niên của Hệ thống trường Pathway nhằm giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể dục thể thao cũng như vun bồi 3 gốc rễ Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực.

Tiếp nối thành công từ những chương trình trước, **Đại hội Thể thao học sinh Pathway Sports Festival 2025 – 2026** hứa hẹn sẽ là sân chơi bổ ích với nhiều giá trị tốt đẹp. Học sinh sẽ được cọ xát, thi đấu với các bạn có cùng niềm đam mê và tinh thần thể thao cũng như trải nghiệm các trận đấu chuyên nghiệp với tổ trọng tài tiêu chuẩn cấp Thành phố.

Nhà trường kính gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh thông tin chi tiết về chương trình như sau:

❖ **ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:** Học sinh được tuyển chọn từ các lớp trong Cơ sở

❖ **THỜI GIAN:** Từ ngày 25/02/2026 đến ngày 09/03/2026

❖ **ĐỊA ĐIỂM:** Tại Trường Pathway School - Cơ Sở Tân Thới Nhất 06 (Số 39A, Tân Thới Nhất 06, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM)

❖ **NỘI DUNG CÁC MÔN THI ĐẤU:**

Hội Thao bao gồm các nội dung thi đấu chính:

- Các môn Olympic: Võ thuật, Futsal, Cờ vua, Bơi lội.
- Các môn thi đồng đội: Kéo co, Caro người, Cướp cờ.
- Các môn thi cá nhân: Nhảy dây, Nhảy bao bố.

❖ **THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:**

GVCN sẽ phổ biến với học sinh tại lớp và ghi nhận thông tin đăng ký của học sinh.



### ❖ CÁC VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

Khi tham gia các môn thi đấu, học sinh lưu ý cần chuẩn bị trang phục và đồ dùng đối với từng bộ môn như sau:

STT	Bộ môn	Nội dung	Trang phục và đồ dùng cần thiết
1	Bơi	Đồ bơi, kính bơi, khăn tắm, túi đựng đồ ướt	01 bộ đồng phục thể dục mặc sau khi bơi
2	Võ thuật	Đồng phục Võ, đai võ	
3	Bóng đá, nhảy bao bố, kéo co, cờ vua, nhảy dây, caro người, cướp cờ	Đồng phục thể dục, giày thể thao	01 bộ đồng phục thể dục dự phòng. <i>Khuyến khích học sinh mặc áo lớp (nếu có) khi tham gia thi đấu các môn: bóng đá, kéo co, caro người, nhảy bao bố, xếp dếp để thể hiện tinh thần tập thể.</i>

### ❖ CÁC LƯU Ý KHÁC

- Học sinh tham gia các bộ môn thể thao trong tuần theo lịch của Ban Tổ chức.
- Quý phụ huynh vui lòng điền phiếu cam kết sức khỏe khi đăng ký cho học sinh tham gia hội thao.
- Khuyến khích học sinh rèn luyện thường xuyên nhằm chuẩn bị tốt cho Hội thao.

Nhà trường tin rằng chương trình **Đại hội Thể thao học sinh Pathway Sports Festival 2025 – 2026** sẽ lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao và nhiều giá trị ý nghĩa cho các em học sinh. Rất mong Quý phụ huynh động viên học sinh tham gia để có thêm nhiều trải nghiệm trong chương trình.

Nhà trường cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của Quý phụ huynh.

Trân trọng.

**BAN GIÁM HIỆU**